

กรุงเทพธุรกิจ • "อิสระ" เผย เตรียมลงทุน
นำชานอ้อยผลิตสารทดแทนความหวานในจีน
ต่อยอดธุรกิจน้ำตาล รุกตลาดเพื่อสุขภาพ
คาดปี 2562 ส่งสินค้าป้อนตลาดได้ พร้อม
วิจัยยีสต์ผลิตอาหารสัตว์

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธาน
กรรมการกลุ่มมิตรผลเปิดเผยว่า กลุ่มมิตรผล
เข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศจีนตั้งแต่
ปี 2536 จากการเข้าร่วมลงทุนกับโรงงานน้ำตาล
ในมณฑลกุ้ยโจวซี ในนามบริษัทกว๋างซี
หนานหนิงอีสต์เอเชียซูการ์ ซึ่งช่วง 25 ปี
ที่ผ่านมากลุ่มมิตรผลได้ดำเนินธุรกิจที่
มีความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ การเพิ่ม
ผลผลิตอ้อยเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยลด
ต้นทุนให้กับชาวไร่อ้อย 60 % และทำให้
ขณะนี้กลุ่มมิตรผลผลิตน้ำตาลจากอ้อย
รายใหญ่เป็นอันดับ 3 ของจีน มีโรงงาน 5 แห่ง
ผลิตน้ำตาลได้ 1 ล้านตันต่อปี สร้างรายได้
ทั้งหมดรวม 35,000 ล้านบาทต่อปี

นายอิสระ กล่าวว่า ขณะนี้กลุ่มมิตร
ผลยกระดับการทำไร่อ้อยสู่แนวทางการ
จัดการเกษตรสมัยใหม่ภายใต้รูปแบบ
มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม โดยมีเป้าหมายส่งเสริม
ให้เกษตรกรในจีนเพิ่มผลผลิตอ้อยและ

‘มิตรผล’ต่อยอดตลาดจีน ผลิตสารแทนความหวาน

เพิ่มความหวานในอ้อย เนื่องจากปัจจุบัน
ราคาน้ำตาลจะขึ้นกับตลาดโลก

นอกจากนี้กลุ่มมิตรผลได้มีการทำวิจัย
การใช้ประโยชน์จากกากน้ำตาลเพื่อต่อยอด
อุตสาหกรรมน้ำตาล โดยกากน้ำตาลก็จะนำไป
ผลิตยีสต์และอาหารสัตว์ ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการวิจัย ส่วนชานอ้อยนำไปวิจัยแล้ว
พบว่ามีสารไซลิทอล ซึ่งเป็นสารให้ความหวาน
จึงได้นำไซลิทอลมาใช้เป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตยาสีฟันและหมากฝรั่ง และ
กลุ่มมิตรผลได้ร่วมลงทุนที่สหรัฐฯ ในการ
ผลิตน้ำตาลเพื่อสุขภาพ โดยคาดว่าปี 2562
จะออกจำหน่ายได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
น้ำตาลนี้จะมีราคาสูงกว่าน้ำตาลหลายเท่า และ
เป็นที่ต้องการของตลาดจีนมาก

สำหรับสงครามการค้ากับจีนนั้น ยังไม่มี
ผลกระทบแต่ในทางตรงกันข้ามกลับได้
ประโยชน์สินค้าหลายตัวได้อานิสงค์จาก

มาตรการสงครามการค้า อีกทั้งการที่จีนใช้
นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ซึ่งจะทำให้ไทย
มีโอกาสในการลงทุน การพัฒนาโลจิสติกส์
ส่งสินค้าไปจีนมากขึ้นโดยเฉพาะในปีหน้า
ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนบทบาท
มากขึ้นในการเจรจาการค้าระหว่างอาเซียน
กับจีนมากขึ้น ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลในเรื่อง
ที่เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวนั้นตนเพิ่งไปจีนมา
ก็ยังไม่เห็นภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ยังสามารถเติบโตได้ถึง 6.8%

ทั้งนี้ นายอิสระได้รับรางวัล Friendship
Award จากประเทศจีน ที่มอบให้แก่
บุคคลหรือองค์กรต่างชาติที่ทำประโยชน์
ให้กับจีน โดยเป็นคนไทยคนที่ 8 ที่ได้รับ
รางวัลนี้ต่อจากนายชะภิพร เกียรติคณาธาร
นายกสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาและ
วัฒนธรรมไทย-จีน นายพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
นักวิจัยแห่งชาติ